



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๑๑ อัตรา ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา

ลำดับที่ ๑ นางสาวณัฐพร เสรีบุตร

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา

ลำดับที่ ๑ นางสาววันทิวา แซ่ซี

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา

ลำดับที่ ๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนที ชวีญดี

สำรองลำดับที่ ๑ นายศุภชัย คงจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ ๑ นางสาวอัญชิสรา ชุมพล

สำรองลำดับที่ ๑ นางสาวรัตนภรณ์ คงแก้ว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ ๑ นายธนพงศ์พันธ์ นราชนฐานันตร์

ตำแหน่ง นักโภชนาการ โครงการจัดหารายได้ห้องปะการัง

ลำดับที่ ๑ นายชัยพฤกษ์ ชนะสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐- ๐๙.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าท่านขาดคุณสมบัติในการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะประกาศยกเลิกผลการสอบคัดเลือกของท่านและถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งดังกล่าวและให้นำหลักฐานเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาใบรายงานผลการเรียนตามรายวิชา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรงใส่สูทสีดำเสื้อด้านในปกสีขาว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณัฐพงษ์ ถือดำ)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต